

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải tại phiên họp
Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện**

Ngày 25/4/2019, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện tổ chức phiên họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Dự phiên họp có: Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Y tế huyện, Trung đoàn 842, Đoàn Biên phòng Triệu Vân, Đội Truyền tải điện Đông Hà. Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Triệu Ái, Triệu Thượng, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Phước, Triệu Trạch.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua nội dung, thành phần dự phiên họp; nghe Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Ý kiến phát biểu của các đại biểu dự phiên họp; Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện kết luận:

Năm 2018, được sự quan tâm của các ban, ngành cấp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các ban, ngành, các xã, các chủ rừng và nhân dân, nên công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực; Công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp được chú trọng; Nhiều biện pháp BVR-PCCCR được triển khai đồng bộ hiệu quả, năm 2018 trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng; Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế huyện nhà, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ nghề rừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục đó là:

Ban chỉ đạo BV&PTR các xã chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động của các thôn, các chủ rừng trong việc thực hiện phương án, tổ chức lực lượng bảo vệ rừng.

Công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra BVR-PCCCR, quản lý lâm sản còn hạn chế. Một số chủ rừng chưa chấp hành tốt các quy định về BVR-PCCCR như: Trồng rừng không làm đường ranh cản lửa; chăm sóc rừng, vệ sinh rừng sau khai thác, luống phát thực bì để giảm vật liệu cháy dưới tán rừng chưa thực hiện đúng

quy định; Trồng rừng, khai thác rừng không báo cáo UBND xã, không nộp quỹ bảo vệ rừng cho xã khi khai thác rừng,...

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019, UBND huyện yêu cầu BCD BV&PTR huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã có rừng, các chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Ban chỉ đạo PTLNBV huyện:

Tổ chức kiểm tra công tác PCCCR tại các xã, các chủ rừng 02 lần/tháng, từ tháng 4 đến tháng 9; Ban chỉ đạo PTLNBV huyện tham gia với Ban chỉ đạo PTLNBV tỉnh kiểm tra công tác QLBR tại các cơ sở, chủ rừng theo kế hoạch;

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PTLNBV huyện (Hạt Kiểm lâm) tổ chức trực PCCCR từ tháng 4 đến tháng 9 để tiếp nhận, báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo PTLNBV huyện xử lý các thông tin về cháy rừng.

Các cơ quan, cá nhân được phân công phụ trách các lĩnh vực căn cứ phương án đã được UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, phát hiện kịp thời các vụ vi phạm xâm hại rừng, các vụ cháy rừng, nhanh chóng huy động lực lượng xử lý, cứu chữa kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

2. Các cơ quan, ban ngành liên quan:

2.1. Hạt Kiểm lâm huyện:

Phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của huyện đã xây dựng; Tổ chức tốt lực lượng hỗ trợ chữa cháy rừng của huyện nòng cốt là các đơn vị Quân đội, Công an, đảm bảo thực hiện phương châm "4 tại chỗ" hiệu quả, thiết thực để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện dập tắt các trường hợp cháy rừng.

Phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra các vùng trọng điểm về cháy rừng, phá rừng, nhất là vùng giáp ranh; Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền yêu cầu các chủ rừng, hộ gia đình hạn chế khai thác rừng trồng, không được sử dụng lửa trong rừng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng trong thời điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 9; thực hiện phát dọn thực bì, chăm sóc rừng và các biện pháp làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng cho rừng trồng.

2.2. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, tăng cường kiểm tra các xã, các chủ rừng về thực hiện công tác BVR-PCCCR; Chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng, đấu tranh, điều tra xử lý các đối tượng vi phạm về bảo vệ rừng-PCCCR; Chỉ đạo Công an xã, BCH quân sự các xã có rừng thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng DQTV xã, Công an xã và Kiểm lâm địa bàn trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng trên địa bàn xã.

Các đơn vị: Trung đoàn 842, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Phân trại 2 thuộc Trại Giam Nghĩa An, Tổ sản xuất thuộc BCH Quân sự tỉnh: Bố trí và trực tiếp chỉ

huy lực lượng của đơn vị sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ chữa cháy rừng khi có lệnh huy động của huyện.

2.3. Phòng Nông nghiệp-PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm triển khai thực hiện phương án PCCCR của huyện. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo giúp UBND các xã trong công tác quy hoạch, quản lý rừng và đất lâm nghiệp; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, thực hiện các chuyển nhượng đất rừng đúng quy định của pháp luật.

2.4. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các ban ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác BVR-PCCCR. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong thời điểm nắng nóng để các xã, chủ rừng biết chủ động phòng cháy chữa cháy rừng.

3. Chủ tịch UBND các xã có rừng:

- Triển khai quyết liệt các biện pháp, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các thôn, các HTX, các chủ rừng, hộ gia đình, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của xã trong suốt mùa nắng. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Ban chỉ đạo PTLNBV huyện về tình hình bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã.

- Tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng tại UBND xã trong thời điểm từ tháng 4 đến tháng 9; Thường xuyên kiểm tra, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ tại chỗ để không chế, dập tắt nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

- Tăng cường tuyên truyền các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng-PCCCR bằng nhiều hình thức thiết thực; Chỉ đạo các thôn rà soát, chỉnh sửa nội dung các quy ước bảo vệ rừng cho phù hợp với tình hình bảo vệ rừng ở từng thôn.

- UBND xã Triệu Ái, Triệu Thượng: thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, nắm diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn theo chủ quản lý, chức năng rừng và đơn vị hành chính ở ngoài thực địa và trên bản đồ cụ thể, chính xác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát yêu cầu các chủ rừng, hộ gia đình hạn chế khai thác rừng trồng, không sử dụng lửa trong rừng, không đốt thực bì để trồng rừng trong thời điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 9, không chặn chả trâu bò vào các khu vực rừng non mới trồng; Chỉ đạo các chủ rừng kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh hại rừng, kịp thời phát hiện, báo cáo và có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Kiểm tra, giám sát việc sản xuất, sử dụng và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp của các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh, sản xuất trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng phương án giao đất rừng phòng hộ ít xung yếu do Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực Sông Thạch Hãn giao lại và diện tích đất rừng của Công ty Lâm nghiệp Triệu Hải bàn giao cho địa phương quản lý để giao cho người dân sản xuất.

- Đối với các xã vùng cát: rừng trên địa bàn chủ yếu là rừng trồng phòng hộ do UBND xã quản lý, để tăng cường công tác bảo vệ rừng, kiểm soát tình hình xâm hại rừng, cháy rừng, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các thôn, HTX tăng cường kiểm tra việc chặt phá cây rừng, khai thác cát, xây dựng các công trình trong rừng...; Chỉ đạo giao các khu vực rừng tự nhiên cho các thôn quản lý bảo vệ; Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền yêu cầu nhân dân không sử dụng lửa tùy tiện khi hoạt động trong rừng như: đốt cỏ, rác, thực bì gần rừng; đốt hương vàng mã khi viếng lăng mộ; chặt củi, chăn thả trâu bò...

4. Đối với các chủ rừng:

- Các chủ rừng: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải, Công ty Lâm nghiệp Đường 9, BQL Rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn, Trại giam Nghĩa An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các chủ rừng khác trên địa bàn huyện chủ động bảo vệ diện tích rừng của đơn vị mình theo phương án đã xây dựng.

- Thường xuyên tuần tra, canh gác phát hiện kịp thời các vụ cháy rừng, nhanh chóng huy động lực lượng chữa cháy; Tổ chức lực lượng, phương tiện của đơn vị sẵn sàng hỗ trợ chữa cháy rừng khi có lệnh huy động; kịp thời báo cáo tình hình BVR, tình hình cháy rừng cho BCĐ PTLNBV huyện; Tăng cường kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh hại rừng và có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

- Các chủ rừng nhà nước, chủ rừng có diện tích rừng lớn khi trồng rừng phải xây dựng các công trình PCCCR; Khi khai thác rừng trồng, trồng rừng phải có hồ sơ gửi Hạt Kiểm lâm và UBND xã để theo dõi giám sát khai thác, cập nhật diễn biến rừng, cam kết không để xảy ra cháy rừng; Thực hiện nộp quỹ BVR cho các xã.

- Quan tâm đầu tư kinh phí để mua sắm các trang thiết bị phục vụ chữa cháy rừng; xây dựng, tu sửa, bảo dưỡng các công trình BVR-PCCCR.

Trên đây là Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Quang Giải tại phiên họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- CPVP, CV_{NN};
- Website huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Hoàng
Lê Thiên Hoàng